



จุลสารจากงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (เดือนมิถุนายน 2554)

ก่อนสิ้นสุดภาคปลายปีการศึกษา 2553 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ให้นิสิตฝึกสอนทุกคนสะท้อนความคิด “1 ปี ครู-ศิษย์-ชีวิตฝึกสอน” มีตัวอย่างข้อความที่นิสิตเขียน

นางสาวไอริน ถาวรนนท์ ฝึกสอนระดับชั้น ม.5

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นวันสุดท้ายที่ครูจะได้สอนนักเรียนแผนมนุษยศาสตร์ 2 กลุ่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูวางแผนว่าจะใช้เวลาช่วงท้ายคาบเรียนประมาณ 5 – 10 นาที ให้นักเรียนเขียนความรู้สึกที่มีต่อครูตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น กิจกรรมช่วงเช้าของวันนั้นกินเวลาที่กำหนด ทำให้ครูเหลือเวลาสอนน้อยลง เมื่อครูสอนสาระการเรียนรู้ที่เตรียมไว้จบ เสียงออดก็ดังขึ้นพอดี แผนที่ครูวางไว้คงไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอน ขณะที่ครูกำลังจะปล่อยให้ให้นักเรียนไปเรียนในคาบเรียนต่อไป ทันใดนั้นเอง นักเรียนหญิงคนหนึ่งยืนขึ้นและเป็นตัวแทนของเพื่อนๆ กล่าวขอบคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนนักเรียนมาตลอดหนึ่งปี นอกจากนี้นักเรียนยังได้มอบหัวใจที่มีรูปวาดของครูในชุดที่ครูใส่เป็นประจำยื่นถือขอลงอยู่ตรงกลางรอบๆ ตัวครูมีรูปนักเรียนพร้อมข้อความที่นักเรียนเขียนขึ้นจากความรู้สึกของแต่ละคน



สุดท้ายนักเรียนได้ร่วมกันร้อง เพลงคนไม่เอาถ่าน ซึ่งเนื้อเพลงสื่อถึงความประทับใจที่นักเรียนมีต่อครูได้อย่างชัดเจน
เพียงแค่เพลงขึ้น

“เธอเหนื่อยไหมที่ยังทนกับคนไม่เอาถ่าน เธอเหนื่อยที่ยังยอมให้คนไม่ได้รับความ ขอโทษจริงๆ ที่ฉันทำให้เหนื่อยใจ” น้ำตาของครูก็เอ่อล้น ครูพยายามกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหล แต่ก็ทำไม่ได้ ครูขอตอบว่า

“ครูไม่เหนื่อยเลย เพราะครูมีความสุขกับทุกสิ่งที่ครูทำให้นักเรียน ครูทำด้วยความเต็มใจ”
มีอีกท่อนหนึ่งของเพลงที่เป็นคำสัญญาระหว่างครูและนักเรียน

“คนอย่างฉันให้มันดีกว่านี้ก็ลำบาก แต่นับจากนี้ฉันจะดีกว่านี้ฉันรับปากจะยากเย็นเท่าไร จะขอทำให้สุดใจ”

ถ้าอาจารย์นิเทศก์มานิเทศการเรียนการสอนคาบนี้ อาจารย์ต้องให้คะแนนเต็มในขั้นสรุปอย่างแน่นอน เพราะช่วงท้ายของเพลงร้องว่า

“ขอบคุณจริงจริงที่เธอยังรักไม่เคยเปลี่ยน ถึงฉันจะดิจะเลวขนาดไหน และคนอย่างฉันก็คงจะขอรักเธอตลอดไป ให้คุ้มที่เธอไว้ใจ ตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอ..... จะดิจะเลวฉันยังมีเธอ”

ครูสัมผัสได้ว่าความรักและความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนเป็นสิ่งที่มีความหมายและยั่งยืน

ครูขอบอกนักเรียนของครูทุกคนว่า ถ้าวันใดนักเรียนมีปัญหา รู้สึกอ้างว้าง มองไปทางใดก็เจอแต่ทางตัน โปรดจำไว้ว่า “หมื่นทางตันนั้นจะมีครูยืนอยู่ที่ทางออกหนึ่งเสมอ”

นางสาวภูมิฤทัย วิทธรวิจิณ ฝึกสอนระดับชั้น ม.6

อาจารย์ทุกท่านที่อยู่ในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่านให้การต้อนรับข้าพเจ้าเป็นอย่างดี ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาสู่รั้วโรงเรียนแห่งนี้ อาจารย์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอาจารย์ระดับชั้นอื่นๆ ซึ่งไม่ได้อยู่ในระดับชั้นเดียวกันให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเช่นนี้เสมอมา ท่านค่อยท่วงไวยและถามตลอดว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ มีความสุขดีหรือไม่ เด็กนักเรียนเป็นอย่างไรบ้าง หากมีปัญหอะไรหรือขาดเหลือสิ่งใด อาจารย์ทุกท่านจะพยายามช่วยแก้ปัญหาเสมอ เรื่องอาหาร ขนม และน้ำต่างๆก็ไม่เคยขาด อาจารย์มักจะชวนกิน ข้าพเจ้าก็เกรงใจไม่กล้ากิน อาจารย์ก็ถือมาให้กินตลอด ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

สำหรับตัวข้าพเจ้าเอง การฝึกสอนเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของชีวิตที่ยากจะลืมเลือน การฝึกสอนได้ให้อะไรหลายๆอย่างที่หาไม่ได้จากตำราเรียน เช่น ได้เรียนรู้การทำงานของอาชีพครู ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการเสียสละ อดทน รู้จักการวางตัวในสังคม รู้จักนำศักยภาพที่ตนเองมีมาใช้อย่างเต็มที่ และประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การฝึกสอนช่วยจำลองชีวิตการทำงานก่อนที่จะออกไปสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคต ซึ่งทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมาก รู้สึกว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่นอกจากจะต้องมีความรู้แล้วจะต้องประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมเป็นอย่างดี **และการที่ข้าพเจ้ามีโอกาสสัมผัสและทำงานกับผู้ที่มีความวิญญาน ความเป็นครู ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้ยึดถือแนวทางการทำงานของบุคคลเหล่านั้นนำมาเป็นแบบอย่างในการประกอบวิชาชีพครูต่อไปในอนาคต**

ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะเป็นครูที่ดี ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน เป็นคนดีของสังคม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ใฝ่หาความรู้ พยายามปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต และจะพยายามสร้างบุคลากรของประเทศชาติ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี มีสุข และมีคุณธรรม

นี่เป็นเพียง 2 ตัวอย่าง มีอีกหลายข้อความที่อ่านแล้ว ประจักษ์ได้ว่า

ผลงานการมีส่วนร่วมสร้าง “ธันเกล้าครู” ของโรงเรียนสาธิตฯ เป็นไปอย่างงดงาม

ในภาคต้น ปีการศึกษา 2554 มีนิสิตมาฝึกสอนในโรงเรียน ทั้งหมด 42 คน ดังนี้

คณะศึกษาศาสตร์ วิชา 01162422

สาขาวิชาคณิตศาสตร์	16 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	4 คน
สาขาวิชาสุขศึกษา	4 คน
สาขาวิชาพลศึกษา	8 คน
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา	6 คน
รวม	38 คน

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ วิชา 2716483 สาขาประถมศึกษา 4 คน

คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดส่งนิสิตให้แก่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เพื่อเป็นการเตรียมนิสิตให้พร้อมในการฝึกสอน งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นิสิตก่อนเปิดภาคเรียน ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554

กิจกรรมฝึกอบรม “เทคนิคการโฮมรูม”

วิทยากร คือ รศ.วิชัย พาณิชย์สววย



วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554

กิจกรรมฝึกอบรม การวัดและประเมินผล

โดยมี ผศ.อนันท์ศิลป์ รุจิเรข และคณะเป็นวิทยากร



วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554

กิจกรรมฝึกอบรม “มหัศจรรย์งานกระดาษ”

โดยมี รศ.ประวิทย์ แซ่เตียและคณะเป็นวิทยากร



วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554

กิจกรรมปฐมนิเทศ



วิชาการสังเกตและฝึกปฏิบัติงานครู จะมีกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิต ดังนี้

วิชา	วัน เดือน ปี	เวลา	สถานที่
01162221 ปี 2	พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554	08.00 น.	ห้องประชุม อาคารอูบล เรียงสุวรรณ
01162322 ปี 3	ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554	08.00 น.	ห้องประชุม อาคารอูบล เรียงสุวรรณ
01162421 ปี 4	อังคารที่ 7 มิถุนายน 2554	08.00 น.	ห้องประชุม อาคารอูบล เรียงสุวรรณ

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขอขอบพระคุณคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน
ในการร่วมมือร่วมใจ ให้ความเมตตาสนับสนุน ใส่ใจในกิจกรรมการฝึกสอน
เพื่อสร้างนิสิตให้เป็น "ครูที่สมบูรณ์ด้วงปัญญาและคุณธรรม"

~~~~~